



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 67/2542

วันที่ 19

พฤษภาคม 2542

เรื่อง ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมเรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และเรื่อง การปฏิรูประบบบำนาญข้าราชการภายใต้กรอบเอเปค

นายชาญชัย มุสิกนิศากร ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้แถลงว่า จากการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 6 ณ เกาะลังกาวิ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2542 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว นั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบเอเปค (APEC Privatization Forum) และสัมมนาเรื่อง การปฏิรูประบบบำนาญข้าราชการภายใต้กรอบเอเปค (APEC Seminar on Pension Fund Reform) โดยมีรายละเอียดรายละเอียดดังนี้

1. การประชุมเรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบเอเปค มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และพัฒนาความเข้าใจใน หลักเกณฑ์ของการเปิดตลาดเสรี รวมทั้งเข้าใจบทบาทของการแข่งขันทางการตลาด ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเป็นแนวทางที่จะปรับปรุง กระบวนการและเสริมสร้างความสามารถในการจัดการด้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ด้วย ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Core Group Meeting) 2 ครั้ง ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม และ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทย มีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุม ได้แก่ จีน ไต้หวัน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลก ที่ประชุมกลุ่มย่อยได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอจัดการประชุม เพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ โดยจะเชิญสมาชิกเอเปคที่สนใจเข้าร่วมประชุมด้วย

2. การสัมมนาเรื่อง การปฏิรูประบบบำนาญข้าราชการภายใต้กรอบเอเปค มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกเอเปค ในเรื่อง การปฏิรูประบบบำนาญและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นในด้านการกำกับดูแลและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประกันสังคม การจัดการกองทุนบำนาญ และการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกเอเปค ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีมติเห็นชอบให้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนมีนาคม 2543 ทั้งนี้คาดว่าผลจากการสัมมนาจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบบำนาญข้าราชการของประเทศไทยและของสมาชิกเอเปคอื่น

Posted 19 May 1999